

การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการ
๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๗๙ คน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน โดยในการประชุมนั้น นายทองหลาย พรหมพิลาต นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เป็นประธานในที่ประชุม ได้ให้นโยบายและความรู้เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy” จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมทุกคน รับทราบแนวทาง Dos &amp; Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงศรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่</p>
	



๒๕  
เมษายน  
๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม โดยนายทองหลาย พรมพิลาต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งข้าราชการ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เพื่อแสดงเจตนาารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประกาศเจตจำนงการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตามหลักบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับที่จะปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีเป้าหมายให้ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ในการเดินทางแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาของประเทศอย่างต่อเนื่องและความต้องการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

gift

**NO** 

**policy**

"งดรับ งดให้"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใจในนโยบาย  
ป้องกันและต่อต้านทุจริต

☎ 042-170657  
✉ sarabian\_06470117@pva.go.th  
📍 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม



